

Số: 134/BC-UBND

Tuy Phước, ngày 03 tháng 10 năm 2014

## BÁO CÁO

### **Kết quả thực hiện công tác an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn huyện Tuy Phước**

Thực hiện Kế hoạch tổ chức, hướng dẫn thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 3229/QĐ-UBND ngày 26/9/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh. UBND huyện Tuy Phước báo cáo kết quả cụ thể như sau:

#### **I. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN**

**1. Công tác xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC & CNCH)**

Căn cứ Quyết định số 1336/QĐ-UBND ngày 05/5/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh, UBND huyện Tuy Phước đã ban hành Quyết định số 1085/QĐ-UBND ngày 21/5/2014 về ban hành Kế hoạch tập huấn, huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ theo Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg ngày 15/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ quy định về công tác CNCH của lực lượng PCCC trên địa bàn huyện Tuy Phước.

Thực hiện Công văn số 2973/UBND-NC ngày 15/7/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh. UBND huyện đã ban hành Công văn số 615/UBND-NC ngày 06/8/2014 về việc tăng cường công tác PCCC & CNCH trên địa bàn huyện.

**2. Công tác chỉ đạo các phòng, ban; xã, thị trấn, tổ chức kiểm tra, hướng dẫn cơ quan, đơn vị và các hộ kinh doanh trên địa bàn, khu dân cư thực hiện các quy định về an toàn PCCC**

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công, các phòng, ban, ngành tổ chức triển khai thực hiện việc kiểm tra, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị và các hộ kinh doanh trên địa bàn trong phạm vi mình quản lý chấp hành nghiêm túc các quy định về an toàn PCCC nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức, hộ gia đình trong công tác PCCC & CNCH. Đồng thời duy trì tốt các điều kiện an toàn PCCC; tăng cường công tác tự kiểm tra, khắc phục ngay những sơ hở, thiếu sót, các vi phạm quy định về PCCC, nhằm chủ động phòng ngừa, giảm thiểu đến mức thấp nhất các vụ cháy, nổ nhất là các vụ cháy lớn

gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản trên địa bàn huyện. Trong đó tập trung vào biện pháp cơ bản sau:

Chỉ đạo Phòng Văn hoá-Thông tin phối hợp Đài Truyền thanh huyện mở bản tin, chuyên mục “Toàn dân tham gia PCCC & CNCH”. Xây dựng các chủ đề có nội dung tuyên truyền, hướng dẫn, cảnh báo nguy cơ cháy, nổ; kiến thức pháp luật về công tác PCCC; các quy định an toàn về PCCC phát trên Đài Truyền thanh huyện; đồng thời yêu cầu đài truyền thanh của các xã, thị trấn tiếp âm chương trình phát thanh của Đài Truyền thanh huyện để giáo dục, phòng ngừa chung. Tổ chức phát thanh thường xuyên ít nhất 01 lần trong tuần về công tác PCCC & CNCH; có các hoạt động thiết thực kỷ niệm “Ngày toàn dân PCCC” (Ngày 04 tháng 10 hàng năm).

Giao Công an huyện chủ trì phối hợp các ngành thành lập đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra toàn diện công tác PCCC các cơ sở được phân cấp và thuộc lĩnh vực cần quản lý về công tác PCCC, trước mắt cần tập trung kiểm tra các chợ, khu tập trung đông dân cư, các cơ sở sản xuất có nhiều nguy cơ cao về cháy, nổ. Tập trung phát hiện những thiếu sót sơ hở, vi phạm về công tác PCCC, yêu cầu Thủ trưởng cơ quan, đơn vị khắc phục kịp thời những thiếu sót vi phạm trong công tác PCCC và coi công tác PCCC là hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp mình.

Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn thành lập tổ kiểm tra công tác PCCC & CNCH tại các xã, thị trấn tổ chức kiểm tra đôn đốc, nhắc nhở những khu vực có nguy cơ cháy, nổ cao như các chợ, cơ sở sản xuất, kinh doanh có nguy cơ cháy, nổ cao nằm xen kẽ trong khu dân cư, không để xảy ra cháy, nổ. Nếu xảy ra cháy, nổ sẽ kịp thời tổ chức lực lượng tại chỗ trong công tác cứu nạn, cứu hộ hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Đề cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong phạm vi quản lý về công tác PCCC, tổ chức tuyên truyền, phổ biến về pháp luật và kiến thức PCCC & CNCH; tham gia, tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC & CNCH; xây dựng phong trào quần chúng tham gia hoạt động PCCC và CNCH, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong việc chấp hành các quy định về an toàn PCCC & CNCH tại cơ quan, đơn vị.

### **3. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC và CNCH tại địa phương**

Đài truyền thanh huyện tổ chức tuyên truyền và chỉ đạo Đài truyền thanh các xã, thị trấn tuyên truyền pháp luật về PCCC, CNCH; vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng “ Ngày toàn dân PCCC”; tuyên truyền cảnh báo các nguy cơ gây ra cháy, nổ... trên hệ thống loa đài để cán bộ, nhân dân, người đứng đầu cơ sở nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác PCCC, phòng ngừa cháy nổ xảy ra. Chú trọng hướng dẫn các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC trong sử dụng thiết bị điện, xăng dầu, gas, thắp hương thờ cúng, đun nấu, bố trí sắp

xếp chất dễ cháy và tạo nguồn nước, dụng cụ phục vụ cho công tác chữa cháy tại chỗ.

Phòng Văn hóa – Thông tin đã tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền công tác đảm bảo an toàn PCCC tại khu đô thị đông dân cư để tạo sự hưởng ứng mạnh mẽ và sâu rộng trong nhân dân góp phần xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC và CNCH trên địa bàn huyện.

#### **4. Công tác xây dựng, củng cố lực lượng PCCC dân phòng; việc trang bị phương tiện, thiết bị PCCC và CNCH tại chỗ**

Thực hiện Công văn số 615/UBND-NC ngày 06/8/2014 về việc tăng cường công tác PCCC & CNCH trên địa bàn huyện, UBND các xã, thị trấn đều ban hành quyết định thành lập đội PCCC và CNCH của cơ quan, đơn vị mình từ 20-30 người chủ yếu là lực lượng dân quân tự vệ của các xã, thị trấn và cán bộ các ban, ngành cùng là thành viên. Tuy nhiên đội PCCC và CNCH của các xã, thị trấn được trang bị các phương tiện chữa cháy còn sơ sài chỉ có các bình chữa cháy xách tay (chủ yếu là bình bột loại MFZ4).

#### **5. Đối với các chợ và các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT trên địa bàn huyện Tuy Phước**

Nhìn chung qua tổ chức kiểm tra việc thực hiện công tác PCCC tại các chợ và các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT trên địa bàn huyện thì hầu hết BQL chợ và chủ các cơ sở kinh doanh có điều kiện đều chấp hành và thực hiện đúng các quy định và hướng dẫn về an toàn PCCC tại cơ sở, công tác lập hồ sơ theo dõi hoạt động PCCC của cơ sở đã được thực hiện và quản lý tốt, có đầu tư, mua sắm trang bị các phương tiện PCCC để phục vụ công tác PCCC tại chỗ, có thành lập đội PCCC cơ sở. Một số cơ sở đã lập nội quy PCCC và tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, công nhân viên và người lao động biết và thực hiện. Công tác tự kiểm tra tại cơ sở được thực hiện thường xuyên và duy trì liên tục, nhằm khắc phục những tồn tại, thiếu sót trong công tác PCCC đã được nhắc nhở, kiến nghị trong các biên bản kiểm tra của cơ quan chức năng; đồng thời triển khai thực hiện các nội dung, yêu cầu theo Quyết định số 44/2012/TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về công tác CNCH của lực lượng PCCC tại cơ sở.

*\* Những khó khăn tồn tại, vướng mắc:*

- Công tác tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn và kiểm tra việc triển khai thực hiện Luật PCCC và các văn bản chỉ đạo của cấp trên chưa được thường xuyên liên tục, hình thức tuyên truyền chưa phong phú, chưa phù hợp với từng thành phần, đối tượng tuyên truyền, do đó chưa tạo được phong trào rộng khắp trong nhân dân.

- Nhận thức của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, cơ sở sản xuất kinh doanh cũng như cán bộ, công chức, cá nhân và hộ gia đình về vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác PCCC còn chưa đúng và đầy đủ nên ít quan tâm, chỉ

đạo, đầu tư đúng mức và không thực hiện thường xuyên công tác này tại cơ sở và hộ gia đình, khu dân cư.

- Hiệu lực quản lý nhà nước về công tác PCCC ở một số đơn vị, địa phương chưa cao, việc đầu tư kinh phí mua sắm phương tiện, thiết bị PCCC ở một số đơn vị, địa phương, cơ sở tuy có trang bị nhưng chưa đầy đủ mang tính đối phó, chưa phù hợp với tính chất quy mô sản xuất kinh doanh nên chưa đáp ứng yêu cầu cứu chữa khi có cháy, nổ xảy ra ngay từ ban đầu; lực lượng PCCC dân phòng, cơ sở tuy có thành lập nhưng phần đông chưa được tập huấn kiến thức cơ bản về công tác PCCC nên chưa phát huy hết tác dụng, còn lúng túng, bị động khi có sự cố xảy ra.

- Công tác kiểm tra xử lý vi phạm các quy định về an toàn PCCC chưa kiên quyết, chủ yếu nhắc nhở, giáo dục nên chưa phát huy tác dụng trong công tác PCCC.

- Đối với các chợ trên địa bàn huyện việc trang bị phương tiện PCCC còn thiếu, lực lượng của đội PCCC cơ sở còn ít, mỏng, phần đông chưa qua tập huấn nghiệp vụ nên chưa đáp ứng được yêu cầu của công tác PCCC hiện nay đặt ra. Lãnh đạo UBND các thị trấn, người đứng đầu các cơ sở chưa quan tâm, đầu tư đúng mức cho công tác PCCC tại cơ sở. Các hộ kinh doanh trong các chợ còn xảy ra tình trạng lấn chiếm, trưng bày hàng hóa làm thu hẹp lối đi chung trong khu vực chợ (đặc biệt là Chợ Diêu Trì) nếu xảy ra cháy thì xe chữa cháy không thể đi vào bên trong khu vực xảy ra cháy, nổ. Ngoài ra việc sử dụng, cầu mắc các đường dây điện phục vụ cho các hộ kinh doanh trong khu vực chợ cũng không đảm bảo an toàn. Vấn đề này Công an huyện đã kiến nghị, khắc phục nhiều lần nhưng chưa giải quyết dứt điểm được.

## II. NHỮNG KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT

- Hàng năm, đầu tư kinh phí phục vụ cho các hoạt động về công tác PCCC ở cấp huyện, đặc biệt chú trọng đến công tác tập huấn về nghiệp vụ PCCC, tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả hướng ứng "Ngày toàn dân PCCC" (04/10).

- Có chế độ tiền lương hoặc phụ cấp cho lực lượng PCCC cơ sở cũng như BQL các chợ để hỗ trợ, động viên khích lệ tinh thần cho những người trực tiếp tham gia và phụ trách công tác PCCC tại cơ sở.

- Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an tỉnh thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ PCCC cho cán bộ chuyên trách về công tác PCCC ở các huyện, đặc biệt là tập huấn công tác kiểm tra đối với các cơ sở, để cán bộ chuyên trách nắm được các vấn đề trọng tâm cần chú ý trong quá trình kiểm tra, đảm bảo phát huy tác dụng của khâu kiểm tra, đồng thời tăng cường công tác phối hợp với Công an huyện để kiểm tra, hướng dẫn công tác PCCC, qua đó bồi dưỡng kiến thức thực tiễn cho cán bộ Công an huyện.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện công tác an toàn PCCC&CNCH của UBND huyện Tuy Phước. Kính báo cáo UBND tỉnh và Đoàn kiểm tra theo dõi, chỉ đạo./.

**Nơi nhận:**

- UBND tỉnh (b/c);
- TT Huyện ủy;
- TT HĐND huyện;
- Lưu: VT.

*gls*  
*nhu*

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



*[Handwritten signature]*  
**Trần Kỳ Quang**